

'ไอเอ็มเอฟ'ห่วงดีมานด์อ่อนแอ หนุนไทยใช้การเงินผ่อนคลาย

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา บอร์ดบริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้สรุปภาพรวมทางเศรษฐกิจไทย ในมุมมองของไอเอ็มเอฟให้รัฐบาลไทยได้รับทราบ โดยมีสาระสำคัญว่า เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัวแต่ยังไม่เต็มศักยภาพ พร้อมคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)ปีนี้จะขยายตัวที่ 3.9% โดยได้ปัจจัยหนุนจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาคการส่งออกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง



กรุงเทพธุรกิจ ● บอร์ดบริหารไอเอ็มเอฟมีความเห็นว่า ความต้องการ(ดีมานด์)ภายในประเทศของไทยยังคงซบเซาท่ามกลางปัญหาความท้าทายเชิงโครงสร้าง ขณะที่การส่งออกที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถกระตุ้นรายได้ครัวเรือนและการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆได้

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยของไทยในปี 2560 อยู่ที่ 0.7% ต่ำกว่าเป้าหมายที่ติดต่อกันสะท้อนว่าราคาอาหารในประเทศยังอยู่ในระดับต่ำและเงินเฟ้อหลักยังอ่อนแอ ส่วนตัวเลขเงินดอลลาร์ซึ่งเดินสะพัดยังคงสูงอยู่ที่ประมาณ 10.6% ของจีดีพี สะท้อนเสถียรภาพระบบการเงินยังคงแข็งแกร่ง

ไอเอ็มเอฟ มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 และ 2562 ยังคงมีแรงหนุนจากกลไกการส่งออกที่เติบโตอย่างยั่งยืน การลงทุนภาครัฐที่เริ่มฟื้นตัว สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล คาดว่าจะได้รับความสนใจและกระแสตอบรับอย่างดีจากการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งยังคาดว่า ตัวเลขเงินดอลลาร์ซึ่งเดินสะพัดจะค่อยๆปรับตัวลงในระยะกลาง ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้น และความต้องการของผู้บริโภคจะเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ไอเอ็มเอฟ ยังคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงต่ำกว่าเป้า 2.5% ขณะที่ความเสี่ยง

ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจะระงับใกล้เคียงมากขึ้น จากปัญหาความท้าทายของปัจจัยภายนอก ซึ่งรวมถึง ลัทธิกีดกันการค้า และความท้าทายเชิงโครงสร้างภายในประเทศ แต่การลงทุนที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ทำให้เกิดแนวโน้มบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคที่คึกคักมากขึ้นอาจจะช่วยหนุนการส่งออกของไทยให้ขยายตัวตามไปด้วย

คณะผู้ว่าการบริหารของไอเอ็มเอฟ ยินดีที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้น อานิสงส์จากการค้าภายในภูมิภาคและทั่วโลกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ก็เตือนว่า เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ความท้าทายเชิงโครงสร้างยังคงจุดความต้องการภายในประเทศ

ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อยังคงอ่อนแอ เพื่อรับมือกับปัญหานี้ ไอเอ็มเอฟเรียกร้องให้ทางการใช้นโยบายผสมผสานและใช้เครื่องมือที่มีสนับสนุนความต้องการภายในประเทศและปรับสมดุลปัจจัยภายนอกและดำเนินการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อกระตุ้นศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ไอเอ็มเอฟ แสดงความยินดีที่ไทยบังคับใช้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี 2561 และเดินหน้านโยบายต่างๆภายใต้กรอบงานด้านการคลังระยะกลาง

ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นหลักประกันในการบริหารการเงินการคลังอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเห็นพ้องในประเด็นที่ว่าภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เห็นพ้องให้รัฐบาลไทยกระตุ้นความต้องการภายในประเทศ และดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อเอื้อให้ปัจจัยภายนอกเกิดความสมดุล

บอร์ดบริหารของไอเอ็มเอฟ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิรูปการเงินการคลังที่มีเป้าหมายอยู่ที่การผลักดันให้เกิดการลงทุนของภาครัฐอย่างแข็งแกร่ง และการใช้จ่ายภาคประชาชนสังคมเพื่อกระตุ้นความต้องการบนพื้นฐานการเติบโตอย่างยั่งยืน และเห็นว่าการกระตุ้นรายได้ของประเทศในลักษณะที่สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะกลางและระยะยาวเป็นเรื่องจำเป็น และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกลยุทธ์อย่างครอบคลุมเพื่อเตรียมประเทศให้พร้อมสำหรับรับมือกับแรงกดดันด้านการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจากสังคมสูงวัย

ขณะที่สมาชิกคนหนึ่ง ในบอร์ดบริหารของไอเอ็มเอฟ เห็นด้วยที่ไทยดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน โดยมองว่า

อาจจะสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ และเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินควรจะส่งเสริมอัตราเงินเฟ้อและลดความเสี่ยงเสถียรภาพทางการเงินในลักษณะที่สมดุลกัน ทั้งยังเห็นว่าการสื่อสารที่ดีขึ้นจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งผ่านนโยบายการเงิน ด้วยการเสริมสร้างช่องทางการคาดการณ์ให้แข็งแกร่ง

พร้อมกันนี้ คณะผู้อำนวยการบริหารของไอเอ็มเอฟ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนอย่างยืดหยุ่น ผ่านการแทรกแซงอย่างจำกัดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ตลาดอยู่ในสภาพปั่นป่วน ขณะที่ผู้อำนวยการจำนวนหนึ่งสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ข้อมูลการแทรกแซงอย่างเหมาะสมเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและปรับปรุงการสื่อสาร ขณะที่ผู้อำนวยการคนอื่นอีกสองสามคนเห็นว่าควรมีการเข้าถึงข้อมูลที่อ่อนไหวด้วยแนวทางหรือวิธีการที่รอบคอบ ระมัดระวัง

ไอเอ็มเอฟ มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ระบบการเงินของไทยยังคงมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งยกย่องรัฐบาลที่ออกมาตราการต่างๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่เสถียรภาพทางการเงิน ถึงแม้ว่าไอเอ็มเอฟไม่คาดการณ์ว่าไทยจะเผชิญความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ แต่ก็เรียกร้องให้ทางการไทยจับตามองความผันผวนต่างๆ ในภาคการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ทั้งยังเห็นว่าการดำเนินนโยบายสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจและความท้าทายในการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัย

บอร์ดบริหารของไอเอ็มเอฟ กำลังเฝ้ารอโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program – FSAP) ที่กำลังจะมาไทย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ที่เริ่มขึ้นในเดือนพ.ค. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้แต่ละประเทศทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งในภาคการเงินของตน เพื่อประเมินการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางภาคการเงินและการให้ความสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และเพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญในการออกนโยบายและแผนกลยุทธ์

ท้ายที่สุด คณะผู้อำนวยการบริหารของไอเอ็มเอฟ ย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรับมือผลกระทบจากสังคมสูงวัยของไทยผ่านการปฏิรูประบบบำนาญ-บำนาญ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ เปิดโอกาสให้แรงงานสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดแรงงานมากขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงบรรยากาศการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมแผนการต่างๆ ของรัฐบาลไทยที่สนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกลยุทธ์อย่างครอบคลุมเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) อย่างแท้จริง